




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นโยบาย 50 เขต 50 รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, hfocus, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบาย “50 เขต 50 รพ.” ในพื้นที่ กทม. หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนว่า จะนำร่องในพื้นที่เขตดอนเมือง ระยะแรกจะเป็นการดูสถานที่ที่สามารถนำอาคารที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็น รพ. ขนาด 120 เตียง ในลักษณะการบริการปฐมภูมิที่มีห้องตรวจ มีห้องฉุกเฉิน มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม สามารถจัดบริการให้ผู้ป่วยได้เลย ถ้าเขตอื่นมีความพร้อมก็ใช้แนวทางเดียวกัน มั่นใจว่านโยบายนี้จะเริ่มได้ใน 100 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามให้มีการแต่งตั้ง คกก.อำนวยการพัฒนาศักยภาพตามนโยบายเร่งด่วน ส่วนการบริหารด้านบุคลากรที่จะต้องมาประจำที่ รพ. เบื้องต้นจะเป็นบุคลากรในสังกัด สธ. หลัก ๆ จะเป็นเครือข่าย รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้ง คกก.ทำงานรวม 13 ชุด ซึ่ง 1 คณะทำงานจะดู 1 นโยบาย อย่างนโยบาย 50 เขต 50 รพ. เป้าหมายคือการเข้าไปแก้ปัญหาของพื้นที่ กทม. ที่ขาด รพ. ในระดับทุติยภูมิ ทำให้การเข้าถึงบริการค่อนข้างยาก ส่วนวิธีการมีหลากหลายวิธี ซึ่งคกก.ที่รับผิดชอบจะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Dr.dark โพสต์ถามกรณีนำบุคลากร รพ.บ้านแพ้ว มาประจำ รพ. 120 เตียงว่า บุคลากรมีเหลือใช้หรือไม่ แล้วหน่วยงานใดเป็นคนจ่ายเงิน มาชั่วคราวหรือถาวร และใครเป็นคนบริหารจัดการ</p>	
<p>ยกระดับบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ChiangmaiNews, INN, thaigov)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.ยธ.หารือร่วมกับ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. ยกระดับบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล โดย รมว.ยธ. ระบุ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจาก สธ. ช่วยดูแลจำเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมทั้งขอให้เร่งรัดให้มีการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้นิยามว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ให้เกิดความชัดเจนและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย</p> <p>- ด่าน รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ภายใต้ คกก.บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของการจัดการผู้เสพร่วมกันกับ ยธ. โดยสาธารณสุขมีผู้เสพที่ต้องดูแลประมาณ 1.9 ล้านคน จะเน้นการจัดการผู้เสพที่ชัดเจนเรื่อง และกลุ่มใช้บ่อย 459,000 คน เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูฯ ของ สธ. ส่วนผู้เสพที่คงเหลือ 1.46 ล้านคน เป็นผู้ใช้น้อย จะเน้นให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน CBTx ร่วมกับการดูแลของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของ มท. ในส่วนของกฎกระทรวงการกำหนดปริมาณยาเสพติดฯ จะเร่งรัดการจัดทำและดำเนินการให้เสร็จสิ้นและมีผลบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคม 2566</p>	
<p>ระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, INN, thecoverage, hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. เผย สธ. บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ บ.อินเทอร์เน็ทประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเรื่องศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) ของ สธ. กับ รพ.ในสังกัดทุกแห่ง ย้ำให้ส่งข้อมูลขึ้นระบบทั้งเรื่องการเงิน การรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน เพื่อทดสอบการใช้งาน พร้อมมอบกองเศรษฐกิจสุขภาพ สป.สธ. เป็นหน่วยควบคุมข้อมูลให้เป็นชุดเดียว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเบิกจ่ายกับกองทุนสุขภาพต่าง ๆ ช่วยลดภาระงานบุคลากร สอดรับกับ quick win เรื่องดิจิทัลสุขภาพ และเกิด Big Data ที่ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์นำไปสู่การวางแผนนโยบายด้านการเงินที่เหมาะสม</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza virus) แบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี ซี และดี โดยชนิดเอ และบี มักก่อให้เกิดไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผู้ป่วยอาจมีอาการเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดทั่วไป ส่วนใหญ่สามารถหายได้ใน 1-2 สัปดาห์ แต่บางรายอาจมีความรุนแรง ทำให้ปอดอักเสบและเสียชีวิตได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.ราชวิถี กล่าวว่า ใช้หวัดใหญ่มักแสดงอาการที่อาจทำให้สับสนกับไข้หวัดทั่วไป โดยอาการแสดงเด่น ๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ ไอแห้ง มีน้ำมูกใส คัดจมูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้สูง อ่อนเพลีย อาการจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที ส่วนใหญ่รักษาตามอาการเบื้องต้น ส่วนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการรุนแรงจะพิจารณาให้ยาฆ่าไวรัส</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ นพ.ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม รพ.ราชวิถี กล่าวว่า การป้องกันทำได้โดย หมั่นล้างมือ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่ใกล้ชิดผู้ป่วย ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลาง นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ที่สำคัญ คือ ควรใส่หน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, isaranews, thailandplus, soudhitalk)</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อภ. เผย อภ. เร่งผลิตยาโอเซลทามิเวียร์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ จำนวนรวม 26 ล้านเม็ด เพื่อรองรับการระบาดไข้หวัดใหญ่ โดยเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่ 4 ต.ค. นี้ และล่าสุดทำหนังสือถึง อย. พิจารณานายาพาวิพิราเวียร์ เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติขอปรับใช้ในไข้หวัดใหญ่ พร้อมส่ง รพ.ทันที จำนวน 1.6 ล้านเม็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ Jiraruj Praise (นพ.จिरูจน์ กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ) โพสต์เตือนว่า ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในเด็ก ไม่ใช่แค่ไข้ไอน้ำมูก ยังเจอเด็กที่มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จนต้องเข้า ICU เด็กที่มีภาวะสมองอักเสบ encephalitis และเด็กที่มีภาวะช็อคจากไซโตไคน์สโตรม รายล่าสุดเป็นเด็กโตอายุ 10-14 ปี ยังอยู่ใน ICU มีอาการครบทั้งกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สมอองอักเสบ เส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ ทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ย้ำให้สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี สามารถลดความรุนแรงได้</p>	
<p>เตือนกินไก่ดิบเสี่ยงตาบอด-สมองอักเสบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>- เพจหมอล้ำแปนด้า โพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนเมนูไก่ดิบ บางคนกินทั้งตัว บางคนทำเมนูชาชิมือไก่ดิบ ซึ่งในญี่ปุ่นนิยมกินกัน แต่ก็ยังมีคนที่กินแล้วต้องเข้า รพ. อยู่ เพราะในเนื้อไก่ดิบหรือไก่ดิบแช่แข็ง มักปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ทำให้ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ หรือติดเชื้อในลำไส้ และมีตัวอ่อนของพยาธิตัวจิ๊ด เมื่อพยาธิเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในกล้ามเนื้อ จะทำให้คัน บวมแดง หรือบวม ๆ ยุบ ๆ และเคลื่อนที่ได้ บางรายพยาธิไชขึ้นมา ทำให้ตาบอด หรือสมองอักเสบ จึงแนะนำให้กินอาหารสุก</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- อย. ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับ สธ. ห้ามจำหน่ายขนมที่มีส่วนผสมไขมันทรานส์ ว่า เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากไม่มีการห้ามจำหน่าย หรือห้ามรับประทานขนมดังกล่าว ซึ่งจากการสุ่มตรวจในท้องตลาด ยังไม่พบการฝ่าฝืนในผลิตภัณฑ์ใด จึงยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่มีปริมาณไขมันทรานส์เกินที่มาตรฐานกำหนดไว้</p>	-
<p>น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง ลงพื้นที่หลังได้รับรายงานว่ามีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.สบปราบ และ อ.เถิน มีสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ 2 แห่ง คือ รพ.สบปราบ และรพ.สต.แม่ปะหลวง โดยได้ทำการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว ล่าสุดเปิด รพ.สนาม ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ส่วน รพ.สบปราบ ยังให้การรักษาผู้ป่วยในได้ตามปกติ</p>	-
<p>สิทธิสุขภาพแรงงานต่างด้าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- น.ส.สุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เผยว่า สำนักงาน กสม. ได้จัดประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง และได้หารือร่วมกับผู้ว่า กทม. สรุปได้ว่า สธ. มีนโยบายและการบริหารจัดการการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพในรูปแบบกองทุน โดยส่วนกลางเป็นการบริการจัดการกองทุนโดย คกก.กองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว ซึ่งมี ผอ.กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ. ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ขณะที่ส่วนภูมิภาคและ กทม. เป็นการดำเนินการโดย คกก.กองทุนฯ จังหวัด ในความรับผิดชอบของกรมการแพทย์ และสำนักงานการแพทย์ กทม.</p>	-S

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชื่นชมบุรุษพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ch7, ejan, TNN, thainews)</p> <p>- ชาวเน็ตแห่ชื่นชมบุรุษพยาบาล รพ.อรัญประเทศ ปลอมเป็นพระเพื่อผู้ป่วยจิตเวช ระบุ ผู้ป่วยจิตเวชชอบไหว้พระ จะลงจากเตียงไปทำกับข้าวใส่บาตร ผู้ช่วยพยาบาลกับพยาบาลจึงปลอมเป็นพระเพื่อให้ผู้ป่วยนอนอยู่ที่เตียง</p>	-